



TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...../BC-TL

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**Dự thảo**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (“*Tổng Công ty Thanh Lễ*”) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023, thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Tổng Công ty Thanh Lễ trong năm 2023 và định hướng kinh doanh năm 2024.

Năm 2023 vừa qua, các thành viên Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Thanh Lễ đã tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động như sau:

### PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THANH LỄ TRONG NĂM 2023

#### 1. Đánh giá tình hình, kết quả kinh doanh năm 2023:

Năm 2023, kinh tế Việt Nam chịu tác động từ sự âm ảm của nền kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế trong nước như khó khăn của thị trường bất động sản, quy mô thị trường sụt giảm, ít công trình được triển khai xây dựng kéo theo nhu cầu sử dụng nhiên liệu của các doanh nghiệp giảm; Những khó khăn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thương nhân cùng ngành nghề... đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tổng Công ty.

Là một thương nhân đầu môi kinh doanh xăng dầu với địa bàn kinh doanh rộng lớn trải dài qua nhiều tỉnh, thành phố, Tổng Công ty Thanh Lễ đã tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường, chủ động nguồn hàng, thực hiện nghiêm túc tổng nguồn xăng dầu tối thiểu trong năm 2023 được Bộ Công thương phân giao. Bên cạnh đó, chú trọng công tác quản trị doanh nghiệp, ban hành những giải pháp đúng đắn, quyết định kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tình hình kinh doanh năm 2023:



Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ thực hiện
1	Tổng doanh thu	22.617.704.000.000	20.030.233.210.489	88,56%
2	Lợi nhuận trước thuế	266.420.000.000	162.322.558.437	60,93%
3	Lợi nhuận sau thuế	219.136.000.000	120.974.167.970	55,21%

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

Năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh không đạt so với Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông do ảnh hưởng những khó khăn của nền kinh tế trong nước cùng với biến động về giá cả xăng dầu; Giá xăng dầu thế giới biến động tăng nhanh, giảm nhanh với diễn biến khó đoán định, đặc biệt trong những tháng cuối năm giá xăng dầu thế giới liên tục biến động theo xu hướng giảm, bình quân giá xăng dầu trong nước năm 2023 giảm 11,02% so với năm trước nên tổng doanh thu năm 2023 giảm 21,69% so với năm 2022. Các tổ chức tín dụng đã thực hiện chính sách tín dụng an toàn, lành mạnh, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay, tuy nhiên các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Nhiều khoản chi phí tăng cao như tiền thuê đất; điện, nước, chi phí đầu tư bảng hiệu; chi phí đầu tư nâng cấp hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu để phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Tổng công ty đã chủ động bám sát diễn biến thị trường xăng dầu, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh trên cơ sở điều hành tốt nguồn cung và dự trữ, duy trì ổn định mạng lưới phân phối, tuy chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng các chỉ tiêu lợi nhuận đều đạt vượt mức trên 100% so với thực hiện năm 2022. Thực hiện tốt nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước, tổng số thuế đã nộp trong năm là 3.127 tỷ đồng.

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	% tăng/(giảm)
Tổng doanh thu	25.577.123.333.942	20.030.233.210.489	(21,69%)
Lợi nhuận trước thuế	78.996.066.036	162.322.558.437	105,48%
Lợi nhuận sau thuế	43.153.095.711	120.974.167.970	180,34%

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2022 và năm 2023)

## 2. Các công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

### 2.1. Công tác điều hành:

Hội đồng quản trị hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong năm 2023, Hội

đồng Quản trị đã tổ chức nhiều phiên họp đề ra các chủ trương, định hướng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Đồng thời kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Tổng Công ty Thanh Lễ với người liên quan.

## **2.2. Thực hiện các hoạt động đầu tư:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc triển khai các dự án chuyển tiếp từ năm 2022, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả đồng thời triển khai công tác đầu tư một số công trình, dự án khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty:

- Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu cốt lõi bằng việc mở rộng phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đặc biệt trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đô thị lớn. Năm 2023, Tổng Công ty Thanh Lễ hoàn thành đầu tư và đưa vào hoạt động Cửa hàng xăng dầu số 24, Cửa hàng xăng dầu số 10, Cửa hàng xăng dầu Lai Hưng và Cửa hàng xăng dầu số 750. Thực hiện việc sửa chữa, cải tạo, đấu nối giao thông tại Cửa hàng xăng dầu số 6, Cửa hàng xăng dầu số 7, Cửa hàng xăng dầu số 8, Cửa hàng xăng dầu số 14 và Cửa hàng xăng dầu số 24.

- Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa hệ thống kho, cảng xăng dầu nhằm tiết giảm chi phí vận hành, tăng cường hiệu quả sử dụng kho cảng. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền thực hiện định kỳ đánh giá an ninh cảng biển. Hợp đồng với đơn vị chức năng thực hiện đánh giá giám sát phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Tất cả các kho xăng dầu đều được tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố môi trường với sự tham gia của lực lượng chức năng nhằm nâng cao tính sẵn sàng ứng cứu của lực lượng tại chỗ và ý thức an toàn của người lao động.

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đưa vào khai thác, chuyển nhượng Dự án Cụm công nghiệp và Khu Nông nghiệp công nghệ cao Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Đưa vào khai thác Trung tâm Dịch vụ Văn hóa Thể thao Thanh Lễ, công trình là kiến trúc đẹp, hiện đại, công năng toàn diện tạo diện mạo mới trong cảnh quan kiến trúc đô thị của thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, đồng thời đáp ứng các yêu cầu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, nghệ thuật, hội nghị, hội thảo của địa phương.

- Tiếp tục đầu tư Dự án Cảng cạn An Sơn phù hợp với định hướng phát triển là cảng chủ lực, cửa khẩu quan trọng trong việc xuất khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Cải tạo hoàn thiện một số hạng mục tại các dự án: Cao ốc Bình Dương, Khu biệt thự vườn Chánh Mỹ, Công viên nước Thanh Lễ. Đồng thời, thường xuyên chỉ

đạo Ban điều hành giám sát chặt chẽ các công trình đã hoàn thành, duy tu, bảo dưỡng định kỳ nhằm khai thác tối đa công suất và mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.

### **2.3. Quản lý nhân sự:**

- Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh, giàu nhiệt huyết, gắn bó lâu dài với quan điểm người lao động là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự phát triển, Tổng Công ty không ngừng nâng cao chính sách phúc lợi, quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật, triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn lao động phù hợp với điều kiện làm việc tạo niềm tin và sự gắn kết lâu dài giữa người lao động và Tổng Công ty.

- Việc xây dựng, đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao luôn được Tổng Công ty quan tâm. Các hoạt động đào tạo luôn được tổ chức và khuyến khích tham gia, tạo điều kiện để cập nhật và nâng cao trình độ cho đội ngũ quản lý và người lao động, góp phần cải thiện kết quả hoạt động dựa trên nền tảng phát triển công nghệ, tối ưu hóa quá trình làm việc.

### **2.4. Hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường:**

- Tổng Công ty Thanh Lễ luôn quan tâm công tác tuyên truyền, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ động phòng ngừa sự cố môi trường, xây dựng kế hoạch, tổ chức diễn tập, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi trường. Người lao động làm việc trực tiếp tại các cửa hàng xăng dầu, kho cảng đều được đào tạo và cấp giấy chứng nhận về bảo vệ môi trường.

- Hằng năm, Tổng Công ty phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành quan trắc môi trường tại các kho, cảng xăng dầu, tuyến ống xăng dầu, hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp. Qua báo cáo kết quả phân tích, các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn và tiêu chuẩn hiện hành.

### **3. Kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty:**

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và thông qua cơ chế báo cáo tại các cuộc họp giao ban giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, xem xét kiểm tra các Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các báo cáo khác. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, chỉ đạo các biện pháp cần thiết để đảm bảo nguồn hàng hóa cung ứng ra thị trường, giám sát và chỉ đạo việc triển khai các dự án đầu tư theo đúng quy định và có biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro, giám sát công tác quản lý dòng tiền đảm bảo cho kinh doanh, sử dụng vốn an toàn, hiệu quả. Đồng thời kịp thời giải quyết những phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, đề ra những chủ trương, định hướng và giải pháp điều chỉnh phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Tổng Công ty. Tổng

Giám đốc phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo, định hướng các vấn đề quan trọng của Tổng Công ty và điều phối có hiệu quả hoạt động của Ban điều hành. Các Phó Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công.

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường xăng dầu trong nước và thế giới, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp từ khâu tạo nguồn cho đến chính sách bán hàng, tài chính, kế toán, bám sát với chủ trương, định hướng của Hội đồng quản trị và diễn biến thị trường, luôn đảm bảo đủ nguồn cung ứng xăng dầu cho hệ thống phân phối và thị trường.

Ban Tổng Giám đốc cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị, quảng bá thương hiệu. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được chú trọng triển khai, giúp nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu Thalexim Petro, tạo nền tảng vững chắc cho các mục tiêu phát triển dài hạn.

Công tác tổ chức nhân sự, chính sách lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua khen thưởng cũng được Ban Tổng Giám đốc quan tâm thực hiện, đảm bảo ổn định thu nhập, tạo động lực cho người lao động phấn đấu.

Nhìn chung năm 2023, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tiếp tục đưa Tổng Công ty Thanh Lễ khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thông qua việc đảm bảo nguồn cung, phục vụ nhu cầu của nền kinh tế và người dân, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn của thị trường. Hoàn thành một cách tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm. Cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống người lao động.

#### **4. Đánh giá, kiểm điểm của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, quyết định theo đa số. Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công nhiệm vụ trên nguyên tắc phát huy thế mạnh, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác của từng thành viên. Luôn định kỳ tổ chức đánh giá chương trình công tác và rà soát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT để tạo nên sức mạnh tập thể hoàn thành trách nhiệm của HĐQT một cách hiệu quả nhất.

Hội đồng quản trị luôn đề cao tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, xử lý nhanh chóng, kịp thời các vấn đề, đề xuất kiến nghị của Ban Tổng Giám đốc; ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp với thẩm quyền. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tuân thủ nguyên tắc đa số, dựa trên kết quả biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

Trước những áp lực lớn về khó khăn của thị trường xăng dầu trong năm 2023, Hội đồng quản trị luôn chỉ đạo đảm bảo nguồn cung xăng dầu, thực hiện dữ trữ hàng hóa theo quy định, đáp ứng nhu cầu trong hệ thống phân phối cũng như nhu cầu thiết

yếu của người dân và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đồng thời bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động, và hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.

#### **5. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã quyết định không thực hiện trích lập Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng của Ban Điều hành Tổng Công ty khi phân phối lợi nhuận năm 2022.

### **PHẦN II: MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024**

Hội đồng quản trị tập trung thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số nhiệm vụ trọng điểm như sau:

#### **1. Các chỉ tiêu hoạt động năm 2024:**

Căn cứ thực tế phát sinh năm 2023 và diễn biến tình hình kinh tế xã hội Quý 01 năm 2024, Tổng Công ty Thanh Lễ đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu năm 2024 : 23.239.952 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 175.940 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 146.750 triệu đồng

Mức chi cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

#### **2. Một số nhiệm vụ trọng điểm của Hội đồng quản trị trong năm 2024:**

Bước sang năm 2024, kinh tế - xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế thế giới đang gia tăng khả năng suy thoái, bất ổn, biến động nhanh và khó lường về chính trị, quân sự. Giá xăng dầu năm 2024 sẽ biến động khó đoán theo cả hai chiều.

Công tác dự báo và đảm bảo nguồn cung vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định thị trường. Tổng Công ty đặt mục tiêu phát triển bền vững, bảo toàn nguồn vốn, hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, chăm lo đời sống người lao động và đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.

Hội đồng quản trị theo dõi chặt chẽ việc thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 đã được Bộ Công thương phân giao.

Lấy kinh doanh xăng dầu là trục chính, tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực có liên quan và phụ trợ cho kinh doanh xăng dầu như: Đầu tư cơ sở vật chất kinh doanh xăng dầu, dịch vụ vận tải sông, biển; kho, cảng xăng dầu,...Hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật tại các kho xăng dầu, hệ thống tuyến ống nhập xuất xăng dầu để ổn định sức chứa, đảm bảo công tác tạo nguồn và dự trữ hàng hóa theo quy

định.

Tiếp tục mở rộng thị trường, bắt đầu bằng việc thành lập Chi nhánh Tổng Công ty tại Thành phố Hải Phòng, đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu để tiếp tục củng cố vững chắc kênh bán lẻ trực tiếp.

Chủ động thực hiện các biện pháp để tiết giảm chi phí trên toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty, nâng cao ý thức và tinh thần tiết kiệm chi phí ở tất cả các khâu, từ việc áp dụng công nghệ để quản lý hao hụt tối ưu, tiết giảm chi tiêu, rà soát đánh giá lại công tác quản lý tài sản, đất đai, tránh gây lãng phí, thất thoát.

Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH An Sơn Bình Dương Logistics theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cơ sở hạ tầng và đưa vào khai thác các dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu quả:

- Dự án Cụm công nghiệp và Khu Nông nghiệp công nghệ cao Nha Bích, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Dự án Cảng cạn An Sơn và dự án khu dân cư An Sơn.

***Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,***

Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

Trân trọng gửi đến toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Đoàn Minh Quang**





TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...../BC-BKS

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**Dự thảo**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (“*Tổng Công ty Thanh Lễ*”) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động tài chính, kinh doanh của Tổng Công ty Thanh Lễ trong năm 2023 trên các khía cạnh như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:**

**1. Tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:**

Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên.

Trong năm 2023, Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chấp hành quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty Thanh Lễ. Hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty năm 2023 chịu tác động đan xen bởi nhiều yếu tố thuận lợi và khó khăn, trong bối cảnh đó, Ban kiểm soát đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện chức năng giám sát, cảnh báo theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn đảm bảo tính độc lập, khách quan qua những công tác sau:

- Xây dựng, hoàn thiện các báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, phối hợp cùng Hội đồng quản trị rà soát các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo quy định.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động và thực hiện giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.





- Giám sát việc tuân thủ các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Tham dự các cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chủ trì để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, làm cơ sở cho công tác giám sát.

- Tổ chức theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.

- Tham gia góp ý, xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định của Tổng Công ty và các văn bản chỉ đạo điều hành về cơ chế kinh doanh xăng dầu. Xem xét tính pháp lý, tính phù hợp của trình tự, thủ tục ban hành và việc triển khai thực hiện các văn bản nội bộ, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

- Tổ chức các cuộc họp của Ban kiểm soát để giám sát, đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình quản trị điều hành và kế toán tài chính của Tổng Công ty. Tổ chức thực hiện phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp năm 2023.

- Xem xét các báo cáo tài chính của Tổng Công ty trong năm 2023, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực trong việc lập báo cáo tài chính và thẩm định tính hệ thống, nhất quán, phù hợp của công tác kế toán, thống kê, tài chính của Tổng Công ty. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm.

- Giám sát việc công bố thông tin của công ty đại chúng tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

- Giám sát việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và chế độ chính sách đối với người lao động.

## **2. Kết quả công tác giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2023:**

### **2.1 Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh:**

Trong năm 2023, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế cũng như diễn biến tăng nhanh, giảm nhanh của giá xăng dầu thế giới, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực triển khai các giải pháp đúng đắn kịp thời, thực hiện nhiều biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại để có thể chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất. Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh của Tổng Công ty. Các báo cáo đã phản ánh đầy đủ các mặt hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2023.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	22.617.704.000.000	20.030.233.210.489
2	Lợi nhuận trước thuế	266.420.000.000	162.322.558.437
3	Lợi nhuận sau thuế	219.136.000.000	120.974.167.970

(Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và BCTC Hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán)

## 2.2 Kết quả giám sát tình hình tài chính:

Sau khi thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Ban kiểm soát nhận thấy như sau:

- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung trong tổ chức công tác tài chính kế toán tuân thủ đầy đủ theo yêu cầu của chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Tổng Công ty. Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023, báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2023, kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc niên độ 2023 của Tổng Công ty Thanh Lễ.

- Ngoài ra, trong năm 2023, Tổng Công ty Thanh Lễ đã bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu. Thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện đúng chế độ quản lý tài sản, phân phối lợi nhuận và trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã quyết định không thực hiện trích lập Quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Quỹ thưởng của Ban Điều hành Tổng Công ty khi phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Tổng Công ty Thanh Lễ đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ, bất thường của công ty đại chúng quy mô lớn theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## 2.3 Kết quả giám sát tình hình quản lý điều hành hoạt động của Tổng Công ty:

### 2.3.1 Công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị:

- Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị trong năm 2023 phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai và định hướng hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Các biên bản họp Hội đồng quản trị được lập rõ ràng, là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn. Trình tự thủ tục ban hành nghị quyết tuân thủ quy định của Điều lệ tổ chức hoạt động, Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật. Nội dung các nghị quyết đã tập trung chỉ đạo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo cũng như định hướng chiến lược, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoàn thành các kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty.

- Qua công tác rà soát các hợp đồng giao dịch giữa Tổng Công ty với các bên liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy các hợp đồng giao dịch đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty.

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận thấy vấn đề bất thường trong hoạt động quản trị điều hành của Hội đồng quản trị.

### **2.3.2 Công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và các công ty con triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi được Hội đồng quản trị phân cấp phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động.

- Ban Tổng Giám đốc tích cực tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Nỗ lực thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc chú trọng công tác tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư mở rộng hệ thống phân phối, ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa vào quá trình kinh doanh.

- Thực hiện công tác đổi mới tiền lương, tiền thưởng, quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý tại các phòng ban nghiệp vụ.

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư, khiếu nại có liên quan đến hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đồng thời Ban kiểm soát cũng không nhận thấy vấn đề bất thường trong hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

### **2.4 Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông:**

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban

Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan và cử nhân sự hỗ trợ Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, góp phần duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, trên nguyên tắc vì lợi ích của Tổng Công ty và toàn thể cổ đông.

- Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để thường xuyên trao đổi thông tin trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi và đưa ra các giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng cần trọng, hợp lý, phù hợp với quy định.

- Ban kiểm soát nhận được các tài liệu họp trước mỗi cuộc họp do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc chủ trì. Bản sao các nghị quyết, quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các tài liệu khác do Tổng Công ty phát hành được gửi đến Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

## **II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THANH LỄ TRONG NĂM 2024:**

- Rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định nội bộ của Tổng Công ty để đảm bảo phù hợp với những quy định mới của pháp luật.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành tài chính, cơ chế kinh doanh, quản trị rủi ro, rà soát các khoản mục chi phí lớn để có phương án sử dụng nguồn tài chính hiệu quả. Củng cố năng lực tài chính, chủ động nắm bắt tình hình, thích ứng với các quy định, điều kiện kinh doanh mới.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành, đồng thời tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại các công ty con. Thường xuyên thực hiện kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu tại các bộ phận, chi nhánh của Tổng Công ty.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## **III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:**

- Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh, quản trị của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn, quản lý dòng tiền, khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn, bảo toàn và phát triển nguồn vốn chủ sở hữu, giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư.

Giám sát việc xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật, các biện pháp tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm.

- Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm và các báo cáo khác của Tổng Công ty.

- Tham dự các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, tham gia đóng góp ý kiến tại các cuộc họp, đặc biệt là những vấn đề tiềm ẩn rủi ro cao.

- Thực hiện các công tác khác trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn được quy định.

*Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,*

Trên đây là nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo Đại hội xem xét và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Khánh Hà**



TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...../TTTr-TL

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**Dự thảo**

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Sản xuất kinh doanh:</b>	
1. Lợi nhuận trước thuế	127.510.371.209
2. Lợi nhuận sau thuế	95.726.145.676
<b>II. Phân phối lợi nhuận:</b>	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	14.358.921.851
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	9.572.614.568
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	765.809.165
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.435.892.185
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	69.592.907.907
6. Dự kiến chia cổ tức 85%	59.150.000.000
7. Cổ tức 2,5%	250

(Nguồn: BCTC công ty mẹ đã kiểm toán năm 2023)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Đoàn Minh Quang**



TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../TTTr-TL

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**Dự thảo**

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:</b>	
1. Tổng doanh thu	23.239.952.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	175.940.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	146.750.000.000
<b>II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	22.013.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	14.675.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	1.174.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	2.201.000.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	106.687.000.000

Mức chi cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Đoàn Minh Quang**



TỔNG CÔNG TY TM XNK  
THANH LỄ - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...../NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP ngày 26/04/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.**

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023 thực hiện như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Sản xuất kinh doanh:</b>	
1. Lợi nhuận trước thuế	127.510.371.209
2. Lợi nhuận sau thuế	95.726.145.676
<b>II. Phân phối lợi nhuận:</b>	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	14.358.921.851
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	9.572.614.568
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	765.809.165
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	1.435.892.185
5. Lợi nhuận còn lại (72,7%)	69.592.907.907
6. Dự kiến chia cổ tức 85%	59.150.000.000
7. Cổ tức 2,5%	250

**Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024:**





Kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số tiền
<b>I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:</b>	
1. Tổng doanh thu	23.239.952.000.000
2. Lợi nhuận trước thuế	175.940.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế	146.750.000.000
<b>II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	
1. Quỹ đầu tư phát triển (15%)	22.013.000.000
2. Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (10%)	14.675.000.000
3. Quỹ thưởng Ban điều hành (0,8%)	1.174.000.000
4. Quỹ thù lao HĐQT và BKS (1,5%)	2.201.000.000
5. Lợi nhuận còn lại (chiếm 72,7% LNST)	106.687.000.000

Mức chi cổ tức năm 2024: Tùy thuộc vào tình hình sẽ trình cụ thể tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Thông qua các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát để làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty Thanh Lễ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một công ty kiểm toán phù hợp tiêu chí đề xuất của Ban kiểm soát và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty.

**Điều 6. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2024.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Đoàn Minh Quang**